

ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ
(Terms and Conditions of Credit Application)

ผู้ขอสินเชื่อซึ่งได้แสดงความประสงค์สมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงนี้”) กับธนาคาร ดังต่อไปนี้

1. ผู้ขอสินเชื่อรับทราบ ว่า ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงหลักในการขอสินเชื่อประเภทต่างๆ กับธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ประเภทสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ และรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการใช้สินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อทราบตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารกำหนด
2. ในกรณีที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อและแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไข (หากมี) ให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อต้องยืนยันการรับสินเชื่อตามประเภทสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัติ และเข้าทำคำขอสินเชื่อ ข้อตกลง และ/หรือเอกสารอื่นใดตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารกำหนด และผู้ขอสินเชื่อต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการขอสินเชื่อแต่ละประเภทดังกล่าว ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อแต่ละประเภท (หากมี) รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อแต่ละประเภทที่ธนาคารได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต และที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอสินเชื่อและสัญญาให้สินเชื่อแต่ละประเภทด้วย
3. ผู้ขอสินเชื่อขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำขอสินเชื่อและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งหรือประกอบคำขอสินเชื่อ และที่ได้ให้ไว้กับธนาคารทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ โดยผู้ขอสินเชื่อตกลงส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อ และเอกสารเพิ่มเติมตามที่ได้รับร้องขอจากธนาคารในภายหลัง (ถ้ามี) และในกรณีที่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อรับทราบและตกลงให้ธนาคารเก็บรวบรวมและ/หรือใช้ข้อมูลและเอกสารที่ผู้ขอสินเชื่อได้ให้หรือจะให้ไว้กับธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายใน โดยกรณีดังกล่าวธนาคารจะดำเนินมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากธนาคารพบว่าผู้ขอสินเชื่อให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ธนาคารมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกผลการอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อได้
4. ผู้ขอสินเชื่อรับทราบและตกลงว่า การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภทให้แก่ผู้ขอสินเชื่อถือเป็นดุลพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว ธนาคารจะเป็นผู้พิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ และเงื่อนไขอื่นๆ โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาสินเชื่อ และข้อกำหนดหรือระเบียบประเพณีทั่วไปที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
5. ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้ขอสินเชื่อเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา อนุมัติ ผลัดบัญชีและ/หรือบริการของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
6. ผู้ขอสินเชื่อตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
7. ผู้ขอสินเชื่อตกลงให้ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ขอสินเชื่อได้ให้ไว้แก่ธนาคารอันเนื่องมาจากการขอสินเชื่อตามข้อตกลงนี้ได้
8. ผู้ขอสินเชื่อมีความประสงค์ในการขอรายการเดินบัญชี (Statement) ของบัญชีเงินฝากที่ผู้ขอสินเชื่อมีอยู่กับสถาบันการเงินที่ผู้ขอสินเชื่อเลือกไว้ตามวิธีที่ธนาคารยอมรับ โดยผู้ขอสินเชื่อตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงินที่ผู้ขอสินเชื่อเลือกไว้ดังกล่าว ส่งรายการเดินบัญชี (Statement) ที่มีอยู่กลับมาให้แก่ธนาคารได้โดยตรงเมื่อสถาบันการเงินที่ผู้ขอสินเชื่อเลือกไว้ดังกล่าวสามารถยืนยันการขอรายการเดินบัญชีดังกล่าวของผู้ขอสินเชื่อได้ ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้สถาบันการเงินดังกล่าวสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว เพื่อชำระค่าธรรมเนียม (หากมี) และหากผู้ขอสินเชื่อมีเงินไม่เพียงพอสำหรับชำระค่าธรรมเนียม หรือหากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่สามารถยืนยันรายการของผู้ขอสินเชื่อได้ ผู้ขอสินเชื่อยอมรับว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอาจปฏิเสธที่จะให้รายการเดินบัญชีแก่ธนาคารได้